



ที่ อต ๐๐๑๖/ว.๕๑๑๖

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ และ แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี/ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี/สถานีวิทยุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑

๒. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก

ด้วยปัจจุบันผลผลิตข้าวเปลือกกำลังทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าเกษตรเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาซื้อขายก่อนตัดสินใจขายสินค้าเกษตร จังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ และประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก

จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ และประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒) มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉริยะไพฑูริย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๘-๑๗๗๔๓ , ๐-๕๕๘-๑๗๗๔๓



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาซื้อขายก่อนตัดสินใจขายสินค้า และสร้างความเป็นธรรมการซื้อขายสินค้าเกษตร นั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อสินค้าเกษตรเพื่อผลิตหรือจำหน่าย ปิดป้ายแสดงชื่อและราคารับซื้อสินค้าเกษตร ในกรณีที่ราคารับซื้อสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์กับประเภท ชนิด คุณภาพ ชั้นความชื้น สิ่งเจือปน ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย

๒. การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น บนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระเบื้อง ผนังหรือวัตถุอื่นและแสดงไว้ ณ สถานที่ที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่รับซื้อนั้น

๓. การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ขนาดสูงไม่ต่ำกว่าสิบเซนติเมตร ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผยสามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

๔. การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรต้องแสดงให้ตรงกับราคารับซื้อด้วย

๕. กรณีที่จะมีการหักลดน้ำหนัก ความชื้น สิ่งเจือปน หรือรายการอื่นใดจากราคาที่รับซื้อ ซึ่งแสดงไว้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงรายละเอียดไว้ให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หากพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับดังกล่าวโปรดแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร. ๐-๕๕๕๑-๗๗๔๓, ๐-๕๕๕๑-๗๗๔๗ สายด่วน ๑๕๑๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมิทธิ์ เกตุกล้า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก

ด้วยขณะนี้ในช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ และเกษตรกรเริ่มทยอยนำผลผลิตออกจำหน่าย โดยพฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่จะนำข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีโดยตรง บางรายนำข้าวเปลือกไปขายท่าข้าวที่เปิดอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งหากท่าข้าวแห่งไหนมีการให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสูงกว่าท่าข้าวอื่น เกษตรกรมักจะนำข้าวเปลือกไปขาย ณ ท่าข้าวแห่งนั้นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและได้รับประโยชน์จากการขายข้าวเปลือกอย่างแท้จริง จึงขอแจ้งเตือนมายังเกษตรกรให้ระมัดระวังในการขายข้าวเปลือก ดังนี้

๑. ขอให้เกษตรกรระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก หากมีผู้รับซื้อมาชักจูงให้ราคารับซื้อที่สูงผิดปกติกว่าราคาตลาดทั่วไปตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท หรือจ่ายเงินบางส่วนหรือจ่ายเงินเชื่ออาจทำให้ถูกฉ้อโกงได้ จึงควรขายข้าวเปลือกที่ได้เงินสดหรือสามารถรับเงินได้ทันที

๒. เกษตรกรควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก และเปรียบเทียบราคารับซื้อก่อนตัดสินใจขาย หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก

๓. ก่อนนำข้าวไปขายควรทดสอบซึ่งน้ำหนักข้าวก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบน้ำหนักที่แท้จริงของข้าว โดยอาจใช้เครื่องชั่งของตัวเอง (ถ้ามี) หรือเครื่องชั่งที่รับบริการชั่งทั่วไป หรืออาจจะบรรจุข้าวใส่กระสอบที่มีขนาดเท่ากัน โดยทราบน้ำหนักของข้าวที่บรรจุต่อ ๑ กระสอบ เพื่อใช้เทียบน้ำหนักข้าวทั้งหมดที่นำไปขาย

๔. เครื่องชั่งที่เป็นระบบไฟฟ้าจะต้องมีส่วนแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลข สามารถมองเห็นได้จากภายนอกห้องชั่ง ให้เกษตรกรผู้ขายสังเกตว่าก่อนทำการชั่ง จอแสดงน้ำหนักจะต้องเป็นศูนย์ (๐) เสมอ หากจอแสดงน้ำหนักไม่เป็นศูนย์ และมีตัวเลขอื่นปรากฏก่อนที่ชั่ง เช่น ตัวเลขบอกเวลา หรือจอดับ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเครื่องชั่งไม่ปกติ และเมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว ให้จดน้ำหนักที่ชั่งว่าตรงกับที่ทดสอบหรือไม่

๕. เครื่องชั่งที่เป็นระบบคันชั่ง ผู้ชั่งต้องอนุญาตให้ผู้ขายเข้าไปดูหรือสังเกตขณะทำการชั่งน้ำหนัก

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๗๗๔๓ โทรสาร ๐-๕๕๘๑-๗๗๔๗ หรือสายด่วน ๑๕๖๙ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานสาขาซึ่งตั้งวงวัดเขต ๑ - ๓ แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๕๒-๔๗๕๕

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา